

BỘ TƯ PHÁP
CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **339**/CTGPL-CS&QLNV
V/v hưởng ứng ngày thành lập
tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9)

Hà Nội, ngày **14** tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm thiết thực giúp đỡ cho người được trợ giúp pháp lý, tiếp tục nâng cao hiệu quả, uy tín, vị trí, vai trò của công tác trợ giúp pháp lý trong xã hội hướng tới ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9), căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Cục Trợ giúp pháp lý yêu cầu Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực tổ chức triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý tập trung vào tháng 9 (bắt đầu từ 01/9/2020 đến 30/9/2020), cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức về trợ giúp pháp lý.

Tăng cường tổ chức các hình thức truyền thông về trợ giúp pháp lý với các hình thức đa dạng, linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng trợ giúp pháp lý tại địa bàn, chú ý đến nhóm đối tượng gặp khó khăn trong việc tiếp cận với hoạt động trợ giúp pháp lý như người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang bị tạm giam, tạm giữ... Chú trọng truyền thông các vụ việc trợ giúp pháp lý thành công, được dư luận xã hội quan tâm (vụ việc trợ giúp pháp lý mà quan điểm bào chữa của người thực hiện trợ giúp pháp lý được cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận theo hướng người bị buộc tội được chuyển khung hình phạt; được thay đổi tội danh sang tội nhẹ hơn; người bị buộc tội được tuyên trắng án, mức án thấp hơn so với đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân; vụ việc bị đình chỉ điều tra, đình chỉ giải quyết mà có lợi cho người được trợ giúp pháp lý. Các vụ việc trợ giúp pháp lý khác trong tố tụng mà người thực hiện trợ giúp pháp lý bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý được cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận theo hướng có lợi tại bản án, quyết định tố tụng, văn bản tố tụng).

2. Tăng cường thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, chú trọng vụ việc tham gia tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý.

Tích cực thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý, đặc biệt là các vụ việc tham gia tố tụng. Chủ động phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong tố

tụng, chú trọng việc giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý giúp người bị buộc tội là người được trợ giúp pháp lý thuận lợi trong việc tiếp cận Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác trợ giúp pháp lý.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý: cập nhật đầy đủ vụ việc lên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý; thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý trên môi trường mạng ở cấp độ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Việc thực hiện các hoạt động trên tuân thủ quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả hoạt động hưởng ứng kỷ niệm ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9) được lồng ghép trong báo cáo công tác trợ giúp pháp lý năm 2020. /: *nh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo t/h);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Phòng CS&QLNV.

CỤC TRƯỞNG



Cù Thu Anh